

ประเทศไทย: สอบสวนการเสียชีวิตของเด็กหญิงชาวโรฮีนจาระหว่างอยู่ในศูนย์กักตัวคนต่างด้าว เด็กหญิงชาวโรฮีนจาอายุ 16 ปี เสียชีวิต หลังถูกกักตัวในไทยสามปี

(กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2560)—ทางการไทยควรสอบสวนโดยทันทีกรณีการเสียชีวิตของไซนับ บีบี (Zainab Bi Bi) อายุ 16 ปี ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน หลังถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากำหนดเป็นเวลาสามปีในศูนย์กักตัวคนต่างด้าวและในสถานสงเคราะห์ของประเทศไทย พอร์ตีฟายไรต์กล่าวในวันนี้ มีรายงานว่าไซนับ บีบีเป็นลมและมีเลือดออกทางจมูกและหูเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ระหว่างถูกกักตัวที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดา เธอเสียชีวิตในอีกหกวันต่อมา

“การเสียชีวิตของไซนับ บีบี ถือเป็นโศกนาฏกรรม ซึ่งควรกระตุ้นให้ทางการไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อยุติการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงโดยไม่มีเวลากำหนด” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารพอร์ตีฟายไรต์กล่าว “แทนที่จะได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างดีที่สุดเนื่องจากเป็นผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็ก ไซนับ บีบีกลับต้องเสียชีวิตในกรงขัง”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ของศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดา ได้ส่งตัวไซนับ บีบีไปที่โรงพยาบาลอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พอร์ตีฟายไรต์ได้รับข้อมูลที่ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตจากอาการเลือดออกในสมองและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ส่งผลให้เกิดรอยฟกช้ำขนาดใหญ่และมีเลือดไหลได้ง่าย

ทางการไทยควบคุมตัวไซนับ บีบีเป็นเวลาสามปีในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล และในศูนย์กักตัวคนต่างด้าว หลังจากเธอตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกนำตัวจากเมียนมาประเทศไทยเมื่อปี 2557 ในปี 2558 ทางการไทยได้ส่งตัวไซนับ บีบีจากสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปยังศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดา ไซนับ บีบีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอสะเดา เนื่องจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นเวลาหลายครั้ง ในช่วงหลายเดือนก่อนจะเสียชีวิต

ต้นปีที่ผ่านมา ผู้แสวงหาที่พักพิงชาวปากีสถานเสียชีวิตลงที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลู หลังมีอาการหัวใจวายจากการแสวงหาข้อเท็จจริงเราพบว่า มีผู้ถูกควบคุมตัวอย่างน้อยสามคนที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลูที่กรุงเทพฯ เสียชีวิตในปีนี้

ในปี 2559 พอร์ตีฟายไรต์ เก็บข้อมูล สภาพการควบคุมตัวอย่างไร่นุชยธรรม ที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดา ชาวโรฮีนจาซึ่งถูกควบคุมตัวที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดาให้ข้อมูลกับพอร์ตีฟายไรต์ว่า พวกเขาถูกขังอยู่ในห้องที่แออัดตลอด 24 ชั่วโมง โดยสภาพในห้องขังขาดสุขลักษณะและไม่มีห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัย ไม่มีอาหารอย่างเพียงพอ ไม่มีโอกาสออกกำลังกาย หรือไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม

“เป็นที่รู้กันดีว่า สถานที่ควบคุมตัวคนต่างด้าวของประเทศไทย มีสภาพที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ” เอมี สมิธกล่าว “ในห้องขังขาดความปลอดภัยหรือไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับผู้ลี้ภัยที่เป็นเด็ก”

ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา 16 คน หญิงเจ็ดชายเก้าที่ถูกกักตัวในศูนย์กักตัวคนต่างด้าวอำเภอสะเดา

ประเทศไทยควรปล่อยตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงทั้งหมดที่ถูกขังไว้โดยพลการโดยทันที รวมทั้งผู้ที่ถูกกักตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังการบุกตรวจสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

กรณีที่รัฐควบคุมตัวบุคคล ให้ถือว่ารัฐมีหน้าที่ต้องดูแลบุคคลผู้นั้น และมีพันธกรณีต้องประกันให้มีสภาพการควบคุมตัวที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ควรควบคุมตัวเด็กหรือผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลเพียงเพราะสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา

“การเสียชีวิตของไซนับ บีบีไม่ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปเฉย ๆ ประเทศไทยต้องแก้ไขการปฏิบัติที่เลวร้ายต่อผู้ลี้ภัยโดยทันที” เอมี สมิธกล่าว “ประเทศไทยไม่ควรปล่อยให้ผู้ลี้ภัยอีกคนหนึ่งต้องเสียชีวิตในห้องขัง ราวกับเป็นอาชญากร”